

# HỘI NGỘ LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC QUẢNG NGÃI KỲ 12

Tổ chức tại Little Saigon, thành phố Westminster, miền nam California, mùa hè 2020



## THÔNG BÁO SỐ 2

Kính thưa quý vị Cựu Hiệu Trưởng, Giáo Sư và Học Sinh Liên Trường Trung Học Quảng Ngãi cùng các thân hữu và đồng hương Quảng Ngãi.

Rút kinh nghiệm từ kỳ HNLTTTHQN2017 tại nam California, có rất nhiều ý kiến khác nhau và rất khó đáp ứng được nguyện vọng của từng cá nhân, để dung hòa, chúng tôi chọn ngày giờ và địa điểm cho ngày hội ngộ liên trường như sau: Địa điểm gần Little Saigon, chỗ đậu xe rộng rãi miễn phí, thức ăn theo kiểu

nhà hàng Tàu, tương đối ngon.

**Tiền hội ngộ: Thứ Năm, ngày 23, tháng 7, 2020**

**Giờ: 5pm – 11pm**

**Địa điểm: Diamond Seafood Palace 3**

**6731 Westminster Blvd. #122, Westminster, CA 92683**

**Chi phí: 40 USD/người**

Chủ yếu là để chúng ta có thời gian hàn huyên thoải mái và riêng tư cùng những người bạn mà bao năm xa cách mới gặp lại được và có thì giờ kết bạn mới. Chương trình văn nghệ trong tinh thần hát cho nhau nghe với one man-band

Chương trình và chi tiết về các sinh hoạt của ngày tiền hội ngộ sẽ được thông báo sau

**Ngày hội ngộ: Thứ Sáu, ngày 24, tháng 7, 2020**

**Giờ: 5pm – 11pm**

**Địa điểm: Diamond Seafood Palace 3**

**6731 Westminster Blvd. #122, Westminster, CA 92683**

**Chi phí: 60 USD/người**

Ngày hội ngộ chính thức, có nghi lễ, chương trình văn nghệ đặc sắc và dạ vũ với ban nhạc chuyên nghiệp.

Quý vị nào tham dự cả hai buổi hội ngộ thì đóng 100 USD.

Với kinh nghiệm từ những kỳ hội ngộ trước, ban tổ chức cố gắng giảm thiểu tối đa số tiền chi phí nhưng đến lúc cuối đều phải nhờ thêm sự đóng góp thêm của các mạnh thường quân mới đủ trả hết các chi phí. Do đó để tránh lập lại tình trạng khó khăn đó, chúng tôi dự tính với số tiền đóng góp như trên sẽ đủ cho tất cả chi phí.

Cũng có ý kiến đóng góp rằng chi phí này khá đắt. Chúng tôi cũng rất thông cảm cho các vị có tài chính eo hẹp và rất buồn nếu vì vấn đề tài chính mà một số quý vị không thể tham dự. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta mong muốn tham dự thì cũng có cách. Chúng ta còn có 9 tháng nữa mới đến ngày hội ngộ. Nếu mỗi ngày chỉ để dành 1USD thì chỉ 3 tháng sau chúng ta đủ tiền để tham dự.

Để tiện việc tổ chức cho chu đáo, BTC xin quý vị ghi danh sớm.

**Thời hạn chốt ghi danh và đóng tiền: 31 tháng 5, 2020**

**Tuy nhiên chúng tôi sẽ khóa sổ khi số người ghi danh lên đến 800 dù trước thời hạn chốt.**

Nếu quý vị đã ghi danh nhưng không đóng tiền trước thời hạn chốt, chúng tôi sẽ loại tên ra khỏi danh sách.

Những người ghi danh trễ sẽ được ghi vào danh sách chờ, nếu có ai bỏ chỗ, chúng tôi sẽ thay vào.

Quý vị nào không ở Mỹ, có thể nhờ bạn bè hoặc người thân ứng trước giúp. Tuy nhiên, trước ngày 31 tháng 5, 2020, vì một lý do nào, quý vị không tham dự được, xin cho biết, chúng tôi sẽ hoàn trả số tiền ghi danh. Chúng tôi phải trả tiền ứng trước cho nhà hàng và các dịch vụ theo từng giai đoạn. Một khi đã trả rồi, chúng ta không được hoàn trả. Do đó, sau ngày 31 tháng 5, 2020, nếu quý vị không tham dự được, chúng tôi cũng không thể hoàn trả cho quý vị.

Mặc dù còn khá lâu mới đến ngày hội ngộ, theo dự kiến, số người tham dự kỳ này rất đông, chúng tôi kêu gọi quý vị ghi danh và đóng tiền càng sớm càng tốt để việc tổ chức dễ dàng và quý vị không bị trễ hạn. Nếu quý vị cùng hẹn nhau với những người bạn thân cùng tham dự thì nên liên lạc với nhau, ghi danh cùng lúc để tránh tình trạng bị trễ.

**Chi phiếu xin gởi về địa chỉ của thủ quỹ Ngô Thị Lệ Thu (Thu Ngo)**

Điện thoại: 651-235-2054

Email: [thungo2012@gmail.com](mailto:thungo2012@gmail.com)

**Pay to the order of : Le Thu Ngo**

**Số tiền: xxUSD**

**Tiền ủng hộ: tùy hảo tâm**

**Gởi về địa chỉ:**

**Thu Ngo**

**469 Burlington Rd., St Paul, MN 55119-5370 - USA**

Hoặc xin gởi về địa chỉ của Trưởng ban Nguyễn Mậu Diễn (Dien Nguyen)

**Chi phiếu xin gởi về địa chỉ của Trưởng ban Nguyễn Mậu Diễn (Dien Nguyen)**

Điện thoại: 909-646-0963 (Cel)

Email: [dienmnguyen56@gmail.com](mailto:dienmnguyen56@gmail.com)

**Pay to the order of : Dien Nguyen**

**Số tiền: xxUSD**

**Tiền ủng hộ: tùy hảo tâm**

**Gởi về địa chỉ:**

**Dien Nguyen**

**7412 Estancia Ct., Rancho Cucamonga, CA 91739 - USA**

Khi gởi chi phiếu, xin kèm theo tờ ghi chú tên của quý vị nếu tên trong chi phiếu khác với tên quý vị. Có những vị nhờ con hoặc người thân ký giùm chi phiếu và gởi đi mà không kèm theo tên của mình nên ban tổ chức cũng không biết số tiền này là ghi danh cho ai.

Quý vị nào biết những bạn không có email, xin liên lạc giùm và nhắn tin về số điện thoại 651-235-2054 (Ngô Thị Lệ Thu) hoặc 909-646-0963 (Nguyễn Mậu Diễn)

Khi ghi danh, xin ghi rõ:

Tên họ đầy đủ. Tên Mỹ nếu có, địa chỉ, email, số điện thoại, trường/niên khóa

Thí dụ:

Võ Thành Chương/John Vo  
5242 Duncannon Ave.  
Westminster, CA 92683  
Email: [hnltn2017@yahoo.com](mailto:hnltn2017@yahoo.com).  
Cel phone: 714-362-5775  
Trần Quốc Tuấn khóa 1967-1974

Nếu quý vị nào muốn đăng hình chân dung thì xin kèm theo hình để bạn bè nhận diện, hình xưa thuở học trò và hình bây giờ.  
Nếu có người phối ngẫu cùng đi thì xin ghi tên người phối ngẫu cùng tham gia.

Trong tinh thần tương trợ, ngoài việc chi phí cho tổ chức hội ngộ liên trường, số tiền nếu còn lại sẽ dùng cho việc tương trợ các cựu thầy cô và cựu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Do đó chúng tôi kêu gọi sự đóng góp tùy hảo tâm của quý vị.

Chi tiết về chi tiêu sẽ được thông báo sau

Chúng tôi cũng rất cần sự tham gia của mọi người vào các ban, các tiết mục, v.v. Quý vị nào có thì giờ và có tinh thần hỗ trợ cho ban tổ chức cũng xin ghi danh để chúng tôi sắp xếp vào các ban và các tiết mục.

Với dự kiến số lượng đông đảo người tham dự, mong quý vị tình nguyện tham gia vào ban tổ chức để cùng nhau hợp tác thực hiện thành công buổi hội ngộ. Quý vị nào muốn tham gia ban tổ chức HNLTKN 2020, **xin gửi email thẳng về địa chỉ: [dienmnguyen56@gmail.com](mailto:dienmnguyen56@gmail.com)** Chúng tôi rất cần sự góp sức của quý vị.

#### **Di Chuyển:**

Quý vị ở trong nước Mỹ, nếu có thể, nên mua vé máy bay về phi trường Santa Ana (SNA) (John Wayne) hoặc Long Beach (LGB) thì thuận tiện nhất vì gần Little Saigon và không đông đúc và xa như Phi trường Los Angeles (LAX)  
Chi tiết về dịch vụ chuyên chở sẽ được thông báo sau

### **Khách San:**

Chúng tôi đang tìm khách sạn với địa điểm thuận tiện và giá cả phải chăng nhất cho quý vị ở xa đến.

Chi tiết về khách sạn và giá cả sẽ được thông báo sau

### **Chương trình du ngoạn:**

Hải hành từ Long Beach đến Cabo San Lucas, Mazatlan, and Puerto Vallarta, 7 ngày

Khởi hành ngày thứ Bảy 25, tháng 7, 2020, tại cảng Long Beach

Trở về ngày thứ Bảy 1, tháng 8, 2020, tại cảng Long Beach

Chú ý quan trọng: Quý vị cần Pasport Mỹ để du hành trên chuyến Cruise này vì chúng ta sẽ ghé nhiều cảng ở Mexico và du ngoạn địa phương. Nếu quý vị từ các quốc gia khác đến tham dự cũng cần visa Mexico.

Chi tiết của chương trình sẽ được thông báo sau

Chúng ta bắt đầu tiến hành chương trình văn nghệ và đặc san liên trường 2020. Với tinh thần phi cộng sản, chúng tôi mong đón nhận những đóng góp văn nghệ và bài viết. Xin quý vị liên lạc với anh Trần Trọng Bảo về chương trình văn nghệ và cô Thu Hương về đặc san. Chủ đề của chương trình văn nghệ và đặc san là tâm tình về quê hương, trường cũ, tình thầy trò, tình yêu, tình bạn. Xin hạn chế những chủ đề không liên quan như chính trị, kinh tế, khoa học, phim ảnh v.v.

Chương trình chi tiết văn nghệ và đặc san sẽ được thông báo sau

Chúng tôi cũng xin quý vị hiểu rằng đây không phải là một buổi dạ tiệc vui chơi, bán vé kiếm tiền, đến tham dự với kỳ vọng được phục vụ tận tình, ngon và rẻ, văn nghệ hay, ăn xong về, lên mạng viết bài phê bình đánh giá, thích thì khen, ghét thì chê, tháng sau rồi quên, mà đây là buổi hội ngộ đầy ý nghĩa trong tình thầy trò và bạn bè thân thương, do tự chúng ta, mỗi người góp sức tổ chức, vô vụ lợi, và đây là dịp chúng ta gặp lại đồng đạo bạn bè thời đi học mà có người chúng ta xa cách bao năm mới có dịp gặp lại. Mỗi kỳ hội ngộ liên trường đều để lại trong mỗi người những kỷ niệm quý báu, như những vết son trong tâm

khảm cho quăng đời còn lại. So với những kỳ hội ngộ trước, lần này sẽ rất nhiều người tham dự và không biết trong quăng đời còn lại, chúng ta còn có dịp như thế này nữa để gặp lại rất đông đảo cựu thầy cô và bạn bè không.

Chúng tôi đã lập một danh sách email cho hội liên trường bằng Mailchimp, Quý vị nào biết những người có email, muốn tham dự hội liên trường, nhưng email không có trong danh sách email của hội liên trường trung học QN thì xin thông báo giùm để ban tổ chức thêm vào.

Để có thể ghi email vào mail list trên web site của hội liên trường, chúng tôi cần quý vị gửi email với tên họ để cho vào mail list đúng format.

Có rất nhiều email với tên viết tắt hoặc tên của cơ sở thương mại v.v., nếu chúng ta dùng đúng tên thì tránh nhầm lẫn dễ dàng hơn.

Quý vị nào thấy cần thay đổi email hoặc ghi lại cho đúng tên mình trong mail list, hoặc cần bỏ bớt email đã không dùng, thay thế bằng email mới v.v, thì xin liên lạc với anh:

Nguyễn Đình An

Điện thoại: 703-989-6471

Email: [quangai@yahoo.com](mailto:quangai@yahoo.com)

để điều chỉnh. Quý vị nào muốn rút tên ra khỏi danh sách cũng xin cho biết.

Trước đây, Yahoo mail có thay đổi và bị hacked nên một số quý vị không còn dùng email cũ. Nếu quý vị nào cần thay đổi email, cho chúng tôi biết để thay thế.

Chúng tôi luôn lắng nghe những bất đồng ý kiến để cố gắng dung hòa và trả lời những nghi vấn. Chúng tôi mong rằng **những quý vị nào có ý kiến hoặc nghi vấn, xin liên lạc với chúng tôi bằng email riêng hoặc điện thoại để chúng ta cùng bàn thảo**. Xin tránh dùng danh sách email của hội liên trường để đăng tải những tin tức tiêu cực, vô căn cứ, tạo nên những hiểu lầm và bất hòa trong hội liên trường. Cũng xin tránh dùng danh sách email để nêu ý kiến hoặc góp ý cho hội liên trường. Với tuổi đời đã nhiều, chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta có đủ khôn ngoan và kinh nghiệm sống để giải quyết những bất hòa để thắt chặt

tình thân hữu. Cũng xin tránh dùng danh sách email của hội liên trường như một diễn đàn tự do để đăng tải những thông tin không liên quan đến hội liên trường như chính trị, tôn giáo, quảng cáo, sinh hoạt cá nhân v.v. Quý vị nào lạm dụng, chúng tôi sẽ loại bỏ email ra khỏi danh sách.

**Giấy mời:**

Quý vị ở nước ngoài, cần giấy mời để xin visa du lịch Mỹ để tham dự hội ngộ liên trường thì xin liên lạc với anh **Nguyễn Văn Kông, điện thoại số 713-597-1854 (Cel), email: [knt427@yahoo.com](mailto:knt427@yahoo.com)**, chúng tôi sẽ gửi thư mời.

Sau thông báo này, chúng tôi sẽ có những thông báo kế tiếp bao gồm nhiều chi tiết hơn.

Thay mặt ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn

Kính thư

Nguyễn Mậu Diễm  
Trưởng ban tổ chức

---





*Copyright © 2019 HNLTQNXII, All rights reserved.*

Quý vị nhận thư này từ nhóm Liên Trường Trung Học Quảng Ngãi

**Địa chỉ liên lạc / Our mailing address is:**

HNLTQNXII 5242 Duncannon Ave. Westminster, CA 92683 USA

[Nhập địa chỉ vào danh bạ / Add to address book](#)

[Cập nhật tin cá nhân \(update personal profile\)](#) hay [rút tên khỏi nhóm này \(unsubscribe\)](#)

Nếu quý vị được chuyển tiếp thư này, [xin mời ghi tên](#) để nhận thư trực tiếp từ nhóm HNLTQN.

